



ปีที่ 66 ฉบับที่ 22778 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558 หน้า 3

ปภ.เตือนใช้แทนเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกวิธี ลดเสี่ยงภัยช่วงฤดูฝน



ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากไฟฟ้าสูง โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่บริเวณนอกบ้าน เนื่องจากถูกแสงแดดส่อง น้ำฝนสาด พัดที่ซัดแฉะ และมีน้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะการใช้ทดแทนเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูฝนอย่างปลอดภัย ดังนี้

การป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า

หมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย

โดยเฉพาะตามผนัง นอกอาคาร ใต้ฝ้า เพดานหรือหลังคาที่มี น้ำรั่วซึม ฝนสาด บริเวณที่ชื้นแฉะหรือ มีน้ำท่วมขัง โดยชี้หลังมือหรือไขควง ตรวจจุดไฟ หากมีกระแสไฟรั่วให้แจ้งช่างผู้ชำนาญการปรับปรุงแก้ไขทันที



เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน

มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่นอกบ้านให้เลือกใช้ชนิดกันน้ำ และมีฝาครอบปิด พร้อมรอยสายไฟฟ้า ในท่อพีวีซี เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟลัดวงจร ส่งผลให้ถูกไฟฟ้าดูดได้



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 56 - 2558

สำหรับรายละเอียด มอก.



จัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัย โดยตรวจสอบหลังคา ฝ้า และผนังบ้าน หากมีรอยแตกร้าวให้อุดรอยที่น้ำฝนรั่วซึม พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟอัตโนมัติ และสายดินกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงหรือเปลือกหุ้มเป็นโลหะ จะช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด

การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

เพื่อความระมัดระวังในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นพิเศษ ห้ามใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น ยืนอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะหรือน้ำท่วมขัง ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำรั่วซึมและน้ำท่วมมาใช้งาน เพราะหากมีกระแสไฟรั่ว จะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้



หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะหากฟ้าผ่า จะทำให้กระแสไฟกระชากและวิ่งมาตามสายไฟ ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย และผู้ใช้งานได้รับอันตราย



กรณีพบเห็นเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาด ห้ามเข้าใกล้ สัมผัสหรือประกอบกิจกรรมใกล้แนวสายไฟฟ้า รวมถึงห้ามนำวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเชื่อมสายไฟอย่างเด็ดขาด เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูด ควรแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

นายฉัตรชัย มุรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ปภ. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะเสาไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง สายไฟฟ้าไม่ขาดแหว่งกึ่งไม้ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงสภาพความเสี่ยงภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากไฟฟ้า โดยเฉพาะอาคารเก่าที่สายไฟฟ้าอาจชำรุด หรือมีน้ำฝนรั่วซึม จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน

